

4 เซเลบคนดัง ร่วมพิสูจน์ความเป็นตลอดกาล



4 เซเลบคนดัง ร่วมพิสูจน์ความเป็นตลอดกาล ชวนดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้

แม้ว่าในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถหยุดความเสื่อมตามกาลเวลาได้ แต่เราสามารถดูแลตัวเองให้ดูดี อ่อนเยาว์ และแข็งแรงได้อยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ แบรรณด์ริงนคแท้ ได้เปิดตัวแคมเปญชุดใหม่กับการเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ โดยดึง 2 ชูปเปอร์สตาร์ชื่อดังของไทยและฮ่องกง ฉญาญา- อูร์สยา และ ดิงลี่ หรือ “หลี่ เหลียง เหว่ย” จากเจ้าพ่อเซียงไฮ้ เป็น Brand’s Eternal Ambassador โดยได้จัดงานเปิดตัวขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีเหล่าเซเลบริตีมาร่วมทำพิสูจน์ความเป็นตลอดกาลกันคับคั่ง อาทิ ม.ร.ว.เซมาสินี ยุคล ม.ล.แพรวทอง ทองใหญ่ ม.ล.รังษิธร ภาณุพันธุ์ และ ม.ล.ปวันสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นต้น ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

นายดุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า แคมเปญ “The Eternal Proof บทพิสูจน์ของความเป็นตลอดกาล” เป็นการสร้างหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้ง กับการเปิดตัว Brand’s Eternal Ambassador ชายคนแรกจากฮ่องกง คือ “หลี่ เหลียง เหว่ย” หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ ดิงลี่ พระเอกตลอดกาลจากเจ้าพ่อเซียงไฮ้ ที่วันนี้ยังคงความอ่อนเยาว์และแข็งแรง แม้อายุ 60 ปีแล้วก็ตาม คงคู่มากับ Brand’s Eternal Ambassador หญิงของไทย “ฉญาญา-อูร์สยา” นางเอกเบอร์หนึ่งชูปเปอร์สตาร์หญิงของไทย นับเป็นการพบกันครั้งสำคัญของ 2 ชูปเปอร์สตาร์ กับแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีของแบรรณด์ริงนคแท้ “The Eternal Proof บทพิสูจน์ของความเป็นตลอดกาล” ซึ่งทั้ง 2 คนมีเคล็ดลับที่เหมือนกันคือการดื่มแบรรณด์ริงนคแท้เป็นประจำ “ดิงลี่” ในเจ้าพ่อเซียงไฮ้ หรือ “หลี่ เหลียง เหว่ย” ชูปเปอร์สตาร์ตลอดกาลของเอเชีย ที่ปัจจุบันนอกจากงานแสดงแล้วยังเป็นผู้กำกับที่มีฝีมือเยี่ยม เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้ผมจะอายุเข้าเลข 6 แล้ว แต่ทุกคนที่เจอผมก็ล้วนบอกว่าผมยังดูหนุ่มและแข็งแรงอยู่ตลอด เพราะผมยึดหลักการรักษาสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านจิตใจผมยึดหลักพระพุทธศาสนา ทำให้เรีนนรู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุข รวมทั้งนั่งสมาธิเป็นประจำ ทำให้จิตใจสงบ และมีสติ ส่วนด้านร่างกายชอบฝึกกังฟูเป็นประจำ ทำให้ผมแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย และอีกเคล็ดลับที่ทำต่อเนื่องมาหลายสิบปี คือ ผมดื่มแบรรณด์ริงนคแท้ทุกวัน

“ฉญาญา-อูร์สยา เสปอร์บันด์” นางเอกสาวสวยชูปเปอร์สตาร์เบอร์ 1 ของเมืองไทยที่มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ในแบบฉบับของตนเอง ที่ผ่านมาผลงานของเธอได้รับความนิยมสูงสุด มีรางวัลจากเวทีต่างๆ อาทิ รางวัลเมขลา รางวัลโทรทัศน์ทองคำ รางวัลนาฏราช มการันตีฝีมือ เปิดเผยว่า ฉญาจะตั้งใจทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด เพราะได้รับกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและแฟนคลับ ยามว่างฉญาขึ้นชอบการวาดภาพจิตรกรรมตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังชอบขี่ม้า ปีนเขาจำลอง และออกกำลังกายคะ ที่สำคัญฉญาดื่มแบรรณด์

รงนกทุกวัน ซึ่งเป็นเคล็ดลับการดูแลตัวเองมาตลอดหลายปี ทำให้ญาติไตทั้งรอยยิ้ม ผิวพรรณที่เปล่งปลั่ง รวมทั้งมีสุขภาพที่ดีคะ ซึ่งในตอนแรกที่ญาติได้เจอคุณหลี่ เหลียง เหว่ย ญาติยังทิ้งกับสุขภาพที่แข็งแรง หน้าตาที่ดูอ่อนเยาว์ ทำให้วันนี้คุณหลี่ เหลียง เหว่ย เป็นบทพิสูจน์ของความเป็นตลอดกาลอย่างแท้จริง

หญิงการ์ตูน - ม.ร.ว.เขมาสิณี ยุคล - นอกจากงานที่ปรึกษาทางการเงิน และวางแผนเรื่องการเงินที่ทำให้กับลูกค้าแล้ว การ์ตูนก็ต้องรับหน้าที่เป็นคุณแม่ให้กับลูกชายที่อยู่ในวัยกำลังซน ซึ่งชีวิตคุณแม่เนี่ยเหนื่อยมาก งานก็ต้องทำ ลูกก็ต้องเลี้ยง ตัวเองก็ต้องดูแล เพราะฉะนั้นการ์ตูนจะจัดตารางเวลาเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ต่างๆ ให้สมบูรณ์ ดังนั้นเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ดูแลอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากมาย แค่เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำให้มาก บำรุงร่างกายด้วยอาหารเสริม อย่างแบรนด์รงนกก็ดูแลตัวการ์ตูนมาหลายปี ยิงวันนี้มาเห็นคุณหลี่ เหลียง เหว่ยตัวจริงด้วยตาตัวเองแล้วตกใจมาก คือเราเห็นผลงานของเขามาตั้งแต่เด็ก แต่ตอนนี้เค้า 60 แล้วยังดูหล่อและแข็งแรงเหมือนเดิมเลย ทำให้เห็นความหมายของคำว่าตลอดกาลอย่างชัดเจน เราก็ต้องพยายามทำให้เราสวยไปตลอดกาลเช่นกันคะ

ลูกบัว - ม.ล.แพรวทอง ทองใหญ่- ในแต่ละวันลูกบัวจะทำงานหลายอย่าง โดยลูกบัวจะทุ่มเทให้กับสิ่งที่กำลังทำหรือรับผิดชอบอยู่ อย่างตอนทำงานก็จะทำอย่างเต็มที่ ถึงเวลาเที่ยวก็เต็มที่เช่นกัน ไปที่ไหนๆ ในที่ที่เราไม่เคยไปทำทุกอย่างที่เราอยากทำ แต่ลูกบัวก็ไม่ลืมเรื่องการดูแลตัวเองนะคะ เพราะทำทุกอย่างหนักๆ ร่างกายเราก็มีแต่โทรมลง โดยลูกบัวจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทาครีมบำรุงผิวสม่ำเสมอ พักผ่อนอย่างเต็มที่ ออกกำลังกายเป็นประจำ และรับประทานอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องด้วย คุณพ่อของลูกบัวก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพมาก เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยคะ ทำให้ลูกบัวมีวินัยในการดูแลสุขภาพ ซึ่งคุณพ่อของลูกบัวก็หล่อไม่แพ้ ดิงลี่ นะคะ

โก้ - ม.ล.รังษิธร ภาณุพันธุ์ - ผมทำงานหนักมาก เวลาทั้งหมดในแต่ละวันอยู่กับงาน เกือบตลอดเลยก็ว่าได้ เป็น Brand manager ชุดสุทจากประเทศญี่ปุ่น ทำมาได้ 5 ปีแล้ว ผมต้องเข้าออฟฟิศเกือบทุกเช้า ช่วงบ่ายก็จะไปดูความเรียบร้อยของแต่ละสาขา ต้องคิดแคมเปญใหม่ๆ และยังมีงานด้านสื่อที่เราต้องดูแลด้วย เพื่อให้แบรนด์ของเราออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆ นอกจากนี้ก็ยังมีโปรเจกต์ฟรีแลนซ์ต่างๆด้วย อีกทั้งงาน Business dinner เพื่อพบปะกับลูกค้าทางธุรกิจซึ่งเราทึ่งไม่ได้ กิจกรรมยามเย็นผมก็มักจะสังสรรค์กับเพื่อนๆ บ้าง และในวันที่ผมว่าง ผมจะออกกำลังกายแบบเต็มวันเลย เพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรง ฟิต แอนด์ เฟิร์ม ดูดีอยู่เสมอ ซึ่งผมจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะที่บ้านจะดูแลผมดีมาก ตอนเด็กๆ ผมชอบดูหนังจีน-ฮ่องกงนะครับ จะเห็น หลี่ เหลียง เหว่ย อยู่บ่อยๆ พอโตมาได้มาเจอเขาก็คือ รู้สึกว่าเขายังเหมือนเดิมอยู่เลย แสดงว่าดูแลตัวเองดีมาก เพราะฉะนั้นผมก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกัน จะได้หล่อตลอดกาลเหมือน ดิงลี่ครับ

โก้ตึก - ม.ล.ปวันสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ - ผมกำลังเรียนต่อปริญญาโท ด้านเนติบัณฑิตอยู่ครับ ซึ่งพอจบมาก็จะมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวด้านอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการเรียนทางด้านกฎหมายก็ค่อนข้างหนัก ธุรกิจของที่บ้านก็ต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำหาย และเต็มที่ ดังนั้นผมก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วย เพราะถ้ามันแต่ทำงานเครียดมากไปแล้วละเลยการดูแลตัวเองเดี๋ยวจะแก่เร็ว และดูไม่ดี ผมจึงเลือกทานอาหารเสริมต่างๆ เพื่อมาบำรุงร่างกายอยู่เสมอ นอกจากนี้ก็ปรับทุกอย่างให้สมดุล นอนให้เพียงพอ เลือกรับประทานอาหาร

ที่มีประโยชน์ เมื่อมีเวลาว่างก็ออกกำลังกายบ้าง เมื่อเวลาอายุมากขึ้นผมจะได้หล่อ และยังคงดูดีอยู่เสมอเหมือน “หลี่ เหลียงเหยว่ย” สำหรับใครที่ยังไม่เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ ควรเริ่มได้แล้วนะครับ อ่ยารอให้ร่างกายเสื่อมถอยก่อนแล้วค่อยมาบำรุงครับ

เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อผลลัพธ์ที่เห็นได้ด้วยตา เพื่อความอ่อนเยาว์ แข็งแรง และความเป็นตลอดกาล

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณคนึงนิตย์ และคุณพิธิมา โทร. 02 718 3800 ต่อ 131